



ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการและขั้นตอน
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

แต่ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีภารกิจสำคัญเร่งด่วนในวันเวลาดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ จากเดิม วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็น วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดการประชุม

คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง ชั้น ๑ อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดคำถามที่จะใช้สำหรับสอบถามผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- เวลา ๐๙.๓๐ น. เชิญผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รับฟังคำชี้แจงการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ
- เวลา ๑๐.๐๐ น. รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ โดยให้ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ไม่เกิน ๓๐ นาที
- เวลา ๑๐.๓๐ น. รับฟังการตอบคำถามของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่คณะกรรมการสรรหาฯ จัดเตรียมไว้ (ดำเนินรายการโดยประธานกรรมการสรรหาฯ)

หมายเหตุ :- อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ และการตอบคำถามได้ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดกรองบุคคลเพื่อเข้าห้องประชุม ตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมควรถึงห้องประชุมก่อนเริ่มมีการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ อย่างน้อย ๑๕ นาที

- ให้มีการถ่ายทอดสัญญาณการนำเสนอวิสัยทัศน์และการตอบคำถาม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แบบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ขั้นตอน	วันที่และเวลา	สถานที่
๑	<p>ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อจัดทำประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาฯ</p>	๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏ เฉลิมพระเกียรติ
๒	<p>ประกาศและเผยแพร่กระบวนการดำเนินการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>(๒.๑) ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>(๒.๒) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>(๒.๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>(๒.๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>(๒.๕) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>(๒.๖) ใบเสนอชื่อฯ และข้อมูลเบื้องต้นฯ (แบบ สวพท.๑ และแบบ สวพท.๒)</p>	๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสภามหาวิทยาลัย - ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย - หน่วยงานของมหาวิทยาลัย - ที่เว็บไซต์ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย www.council.cmru.ac.th - ที่เว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.cmru.ac.th - ที่เว็บไซต์ของวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน
๓	<p>การเสนอชื่อ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งปฏิบัติงานประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้คนละหนึ่งชื่อ</p>	๑๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันราชการ)	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B๒ อาคารอำนวยการ และบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ศูนย์แมริม

ที่	ขั้นตอน	วันที่และเวลา	สถานที่
	โดยเสนอชื่อด้วยตนเอง ตามแบบ สวพท.๑.และแบบ สวพท.๒ โดยใส่ช่องปิดผนึกเจ้าหน้าที่ของถึง “ประธานกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”		ต.ซีเหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ - สำนักงานวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
๔	ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ	๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏ เฉลิมพระเกียรติ
๕	ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตอบรับอย่างเป็นทางการ และส่งเอกสาร (๕.๑) ประวัติและผลงาน (๕.๒) วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕. เวลา ๑๖.๓๐ น.	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B๒ อาคารอำนวยการ และบริหารกลาง มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ต.ซีเหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๖	ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏ เฉลิมพระเกียรติ
๗	ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อคณะกรรมการ สรรหา โดยอนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังตามวิธีการที่ คณะกรรมการสรรหา กำหนด	๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
๘	ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ พิจารณาความเหมาะสมและเลือกผู้สมควร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น ให้ได้จำนวนหนึ่งคน	๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยเขตแม่ฮ่องสอน
๙	นำเสนอผลการดำเนินงาน ประธานกรรมการสรรหาฯ รายงานการ ดำเนินงานของกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และนำเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จากการสรรหาจำนวนหนึ่งชื่อ พร้อมประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหาร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ นโยบายและแผนพัฒนาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ หรือวันอื่นใด ที่สภามหาวิทยาลัย กำหนดให้เป็นวันประชุม	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารอำนวยการและ บริหารกลาง มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

หมายเหตุ : วัน เวลา และสถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม